



การสร้างวัฒนธรรม “NO GIFT POLICY”



NO  **Gift Policy**
งดรับ งดให้ของขวัญ

โรงเรียนพนมเบญจา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนพนมเบญจา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนพนมเบญจาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนพนมเบญจามีทัศนคติ ค่านิยม และแนวทาง
ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
ทั้งนี้โรงเรียนพนมเบญจาได้ ดำเนินการดังนี้

๑. ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ประกาศโรงเรียนพนมเบญจา
เรื่อง เจตจ่านสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนพนมเบญจา

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบาย
(NO Gift Policy) ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด
"กระทรวงศึกษาไม่ทนต่อการทุจริต" (MOE Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ในวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความตระหนัก กระตุ้นปลูกสำนึกในการไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อ
การทุจริต ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว โรงเรียนพนมเบญจา ได้ดำเนินการดังนี้

๑. ปฏิบัติทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วน เกรงครัต ตลอดจนส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด
 ๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนัก ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รู้จักแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ในหน่วยงานรวมถึงการดำรงคุณภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้บุคลากรในโรงเรียนพนมเบญจา
เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน
 ๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมกรรมการทุจริตคอร์รัปชันและไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม
(Social sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามีธรมศึกษาตริง กระบี่
และสถานศึกษาในสังกัดเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน
 ๔. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 ๕. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรและบริหาร
งบประมาณด้วยความโปร่งใส คุ่มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและพร้อมแสดงความรับผิดชอบ
หากการปฏิบัติงานของโรงเรียนพนมเบญจาส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
- จึงขอประกาศรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสใด (No Gift Policy) โดยแสดงความปรารถนาดีต่อกัน
ด้วยวิธีการใช้บัตรอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์หรือการทำจิตอาสาแทนการให้ของขวัญจึงประกาศให้
ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิสิน ปานมาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา



PHANOMBENJA SCHOOL ANNOUNCEMENT

Subject: Commitment to Anti - Corruption in the Administration of Phanombenja School.

In accordance with the Ministry of Education's Anti-Corruption and anti-bribery policies (No Gift Policy) announcement, on the occasion of Thailand's International Anti-Corruption Day, under the concept "Ministry of Education Zero Tolerance" (MOE ZERO Tolerance) of the fiscal year 2024, on 9th December 2023. To raise awareness, stimulate the sense of non-acceptance and zero tolerance to corruption by the officers of Ministry of Education, and to uphold the good image of Ministry of Education. In order to comply with the intention, Phanombenja School has taken the following actions:

1. Strictly comply with all steps of the law, rules and regulations and encourage school personnel to perform their duties as specified by law.
 2. Instill and create awareness about value in resisting corruption, know how to distinguish between personal and public benefits, instill moral awareness to prevent corruption in the organization, including having a strong and effective internal balance which will enable Phanombenja School personnel to develop a sustainable culture of resisting corruption.
 3. Do not accept and tolerate corruption that leads to social punishment which will cause personnel in the Secondary Educational Service Area Office, Trang-Krabi and educational institutions under its supervision to desist from committing corruption.
 4. Commit to working with fairness, honesty, speed and efficiency.
 5. Aim to manage the school based on the principle of good governance and jointly create a culture of morality in the organization and manage the budget with transparency and value for maximum benefit to the government and be ready to show responsibility if the operation of Phanombenja School affects and causes damage to society as a whole.
- Therefore, we would like to announce that we will not accept gifts of any kind on any festivals or occasions. In stead, we would like to express our good will to each other by sending well wishes on social media or doing volunteer works instead of giving gifts.

This announcement is here by made for all to know and adhere to.

Announced on 9th July 2024

Mr. Wissanu Panmas,
School Director, Phanombenja School.



帕农本扎学校公告

主题：致力于帕农本扎学校的反腐败管理

根据教育部的反腐败和反贿赂政策（无礼品政策）公告，在泰国国际反腐败日之际，2023年12月9日，以2024财政年度“教育部零容忍”（MOE 零容忍）的概念宣布。为提高认识，激发教育部官员对腐败的不接受和零容忍感，并维护教育部的良好形象，遵守反腐败政策和反贿赂政策的意图，帕农本扎学校采取了以下行动：

1. 严格遵守法律、规则和条例的所有步骤，并鼓励学校人员履行法律规定的职责。
2. 灌注和创造抵制腐败的价值意识，在组织中灌注道德意识以防止腐败，包括建立强大而有效的内部平衡，使帕农本扎学校的人员能够发展反腐败的可持续文化。
3. 不接受、不容忍导致社会惩罚的腐败行为，促使董里-甲米中等教育服务区办公室及其监督下的教育机构的人员停止腐败行为。
4. 致力于公平、诚实、快速、高效地工作。
5. 旨在根据善治原则管理学校，在组织中共同创造道德文化，以透明度和价值管理预算，为政府带来最大利益。如果帕农本扎学校的运作影响并损害整个社会，学校随时准备承担责任。

因此，我们在此宣布，在任何节日或场合，我们都不会接受任何形式的礼物。相反，我们更愿意通过在社交媒体上发送祝福或做志愿者工作来表达我们对彼此的善意。

特此公告，以供所有人知晓并遵守。

2024年7月9日公布

Wissanu Panmas 先生

帕农本扎学校校长

๒. ประชาสัมพันธ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนพนมเบญจา



๓. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนพนมเบญจา ประกาศเจตจำนงสุจริต ในกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นการ แสดงความตั้งใจ หรือคำมั่นที่จะปฏิบัติงานต่อหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ พร้อมทั้งจะได้รับการ ติดตามตรวจสอบ



